



ฉบับที่ 4/2564

### เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนมกราคม ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนมกราคม 2564 หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับลดลง นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อยังคงเปราะบาง ส่วนหนึ่งจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวชะลอลง ส่งผลให้เครื่องใช้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น เช่นเดียวกับเครื่องใช้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวมากขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง ด้านมูลค่าการส่งออกแม้ภาพรวมขยายตัวต่อเนื่อง แต่ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ายางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป ส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้น ด้านภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบใกล้เคียงเดือนก่อน ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ส่วนหนึ่งสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่กลับมาลดลงในหลายจังหวัด สำหรับภาคการเงิน ณ เดือนธันวาคม 2563 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**ผลผลิตภาคเกษตร** กลับมาขยายตัวเล็กน้อย โดยผลผลิตยางพารากลับมาขยายตัวเล็กน้อย จากสภาพอากาศที่ปรับดีขึ้น มีฝนตกลง ด้านผลผลิตปาล์มน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำ แต่กลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากผลของฐานต่ำในปีก่อนเป็นสำคัญ ผลผลิตกุ้งขาวหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

**ด้านราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวชะลอลง ตามราคาปาล์มน้ำมันที่ชะลอลงมาก โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการแข่งขันรับซื้อที่ลดลง หลังโรงสกัดบางแห่งหยุดรับซื้อ ด้านราคายางพาราขยายตัวชะลอลงเช่นกันตามผลผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคากุ้งขาวหดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามความต้องการบริโภคที่ลดลง ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวชะลอลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลง

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับลดลง ประกอบกับรายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลง โดยการใช้จ่ายหดตัวต่อเนื่องในหลายหมวด โดยเฉพาะหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน และหมวดบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้ การใช้จ่ายหมวดยานยนต์กลับมาหดตัว โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หลังจากที่เร่งตัวไปมากในเดือนก่อน

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยการนำเข้าสินค้าทุนหดตัวมากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปและน้ำมันปาล์มดิบ เช่นเดียวกับมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่หดตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดเครื่องมือก่อสร้าง สอดคล้องกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์และพื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้างที่หดตัวมากขึ้น ตามพื้นที่ฯ ในหมวดเพื่อการพาณิชย์ และเพื่อการบริการในหมวดโรงแรม อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัวตามกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว ขณะเดียวกันการลงทุนก่อสร้างปรับลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มบ้านเดี่ยว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสต็อกบ้านคงค้างที่ยังมีอยู่สูง

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวชะลอลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูง ผลจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนที่ชะลอลงจากเดือนก่อน เป็นผลจากรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กลับมาหดตัว และรายจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานและกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ชะลอลง ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำกลับมาหดตัว ตามการเบิกจ่ายที่ลดลงของงบรายจ่ายอื่นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผลของฐานสูงในปีก่อนเป็นสำคัญ

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** ขยายตัวต่อเนื่อง โดยราคาเพิ่มขึ้นในหลายสินค้า อาทิ ถั่วมือง่าย พาร์ติเคิลบอร์ด และไฟเบอร์บอร์ด ตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ยังคงมีอยู่ อีกทั้งจีนซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกสำคัญมีมาตรการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารพาราและไม้อย่างพาราแปรรูปหดตัวมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้น โดยนอกเหนือจาก 2 กลุ่มสินค้านี้ การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปยังคงหดตัวต่อเนื่องตามความต้องการจากตลาดต่างประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำมันปาล์มดิบหดตัวลดลงตามปริมาณวัตถุดิบเข้าโรงงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การผลิตอาหารทะเลกระป๋องขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องสำหรับคนและสำหรับสัตว์เลี้ยง ด้านการผลิตถั่วมือง่ายยังคงขยายตัวดี สอดคล้องกับการส่งออก

**ภาคการท่องเที่ยว** ยังคงหดตัวสูง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหดตัวสูง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยปรับลดลงมาก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปเป็นจำนวนมาก

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ติดลบใกล้เคียงเดือนก่อนที่ร้อยละ 0.44 โดยราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศหดตัวน้อยลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาอาหารสดขยายตัวชะลอลง จากหมวดผักและผลไม้ และเนื้อสัตว์ **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงประะบางจากผลกระทบของ COVID-19 สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการกลับมาลดลงในหลายจังหวัด

**ภาคการเงิน** ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2563 **เงินฝากคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ยังขยายตัวสูง ทั้งของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากความต้องการรักษาสภาพคล่องของทั้งธุรกิจและรายย่อย **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเช่นกัน ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th